



ที่ กต ๐๒๐๐.๓/๕๓๓๓)

กระทรวงการต่างประเทศ

ถนนศรีอยุธยา กทม. ๑๐๕๐๐

จ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง หลักการในการปรับปรุงพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๗/ว(ล) ๑๒๕๖๘

ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อเสนอของกระทรวงการต่างประเทศต่อร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการแก่ประชาชน พ.ศ.

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้กระทรวงการต่างประเทศเสนอความเห็นเกี่ยวกับหลักการในการปรับปรุงพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เสนอ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีความแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการต่างประเทศมีความเห็น ดังนี้

๑. เห็นด้วยกับหลักการในการปรับปรุงพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ เนื่องจากจะส่งผลให้ภาครัฐสามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและรองรับพัฒนาการการให้บริการของภาครัฐให้มีความสะดวกรวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่ายของประชาชน ซึ่งจะช่วยสนับสนุนและยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วย

๒. ในส่วนของการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมการกงสุลได้พัฒนางานให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับหลักการในการปรับปรุงพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยได้เปิดให้บริการ e-service ต่าง ๆ และลดการใช้เอกสาร อาทิ ระบบจองคิวในการขอทำหนังสือเดินทางออนไลน์และขอรับรองนิติกรรมเอกสารออนไลน์ ระบบตรวจลงตราอิเล็กทรอนิกส์ (e-visa) กรณีชาวต่างชาติ รวมทั้งเปิดช่องทางการให้บริการทำหนังสือเดินทางและรับรองนิติกรรมเอกสารแบบเร่งด่วนควบคู่ไปกับช่องทางปกติ นอกจากนี้ กรมการกงสุลอยู่ระหว่างการปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการตรวจลงตราเพื่อลดระยะเวลาการติดต่อราชการและค่าใช้จ่ายของประชาชนด้วย

อนึ่ง กระทรวงการต่างประเทศขอเสนอข้อสังเกตที่สำคัญต่อร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการแก่ประชาชน พ.ศ. (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูลจากการปฏิบัติงานจริง เพื่อช่วยให้การพิจารณาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพระราชบัญญัติดังกล่าวมีความครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายดอน ปรมดีวินัย)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวง

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

โทร. ๐๙ ๘๘๘๐ ๐๑๘๘ (อรทัย)

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban0200.3@mfa.go.th